

Vá màng trinh và những điều cần lưu ý

Để hồi phục lại màng trinh bị rách, hư hỏng, rất nhiều nữ giới đã chọn lựa cách tiểu phẫu thẩm Mỹ vá màng trinh. Đây được xem là thủ thuật ngoại khoa an toàn, ít xâm lấn cũng như có sự can thiệp của những dụng cụ y khoa chữa lành lớp da niêm mạc trong "cô bé".

Một. Vá màng trinh là như thế nào ?

Màng trinh là lớp màng nhầy mỏng, nằm cách âm đạo khoảng tầm 2 cm. Màng trinh gồm có các mô liên kết, mạch máu và đầu dây thần kinh. Cấp độ dày của lớp màng nhầy mỏng này tại từng cơ thể là khác nhau, Tùy thuộc vào cơ địa. Cấu tạo của màng trinh bao gồm 3 dạng là vách ngăn, hình khuyên, loại sàng.

Màng trinh tọa lạc ở giữa cửa âm hộ cùng với tiền đình âm đạo. Đây là một mô tương tự như màng có 1 lỗ tại giữa cửa âm đạo không vĩnh viễn đóng lại. Có 1 lỗ hay lỗ ở giữa, được gọi là lỗ màng trinh, giàu mao mạch nhỏ cần lúc khi rách màng trinh sẽ có hiện tượng máu đỏ thoát ra.

Thường thì, rách màng trinh là vì vận động quan hệ tình dục trong lần đầu tiên. Bên cạnh đó, vá màng trinh mắc rách cũng có nguy cơ bởi vì một số tác động ở ngoài như bởi vận động mạnh như luyện tập thể thao, đạp xe chạy bộ, tập võ, thủ dâm.

Vá trinh là 1 phẫu thuật ngoại khoa có tác dụng làm lành lớp da niêm mạc trong âm hộ bằng biện pháp can thiệp các dụng cụ y học. Quá trình phẫu thuật này không ảnh hưởng tới sức khỏe và chức năng sinh sản của chị em.

Vá lại màng trinh không khiến cho đe dọa đến khả năng mang bầu của cơ thể phụ nữ

Song, phụ nữ mang thai chưa thể vá màng trinh. Nữ giới bị những bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục có khả năng làm vá màng trinh trong trường hợp đã trị bệnh khỏi. Người tiến hành thủ thuật không mắc những bệnh phụ nữ như viêm lộ tuyến cổ dạ con, u xơ tử cung. Sau khi sạch kinh bé nhất 3 ngày là thời gian vàng để thực hiện vá màng trinh. Trước 2 tuần làm phẫu thuật không nên sử dụng thuốc kháng sinh, ngưng hút thuốc và tránh giao hợp trước lúc thực hiện tiểu phẫu.

[rong kinh là gì](#)

[điều trị khí hư màu nâu](#)

[điều trị khí hư màu xanh](#)

[điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng thuốc](#)

[chữa rong kinh](#)

[cách chữa khí hư màu trắng sữa](#)

[chữa khí hư có mùi hôi](#)

[va mang trinh](#)

[bệnh viện khám buổi tối](#)

[khám hiếm muộn ở đâu](#)

[khám tinh hoàn](#)

[chi phí chữa bệnh xuất tinh sớm](#)

[chữa liệt dương ở đâu](#)

[cắt tuyến mô hôi nách giá bao nhiêu](#)

[đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoại](#)

[chữa bệnh rò hậu môn bao nhiêu tiền](#)

[chi phí chữa bệnh lậu](#)

[xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)

[điều trị mụn rộp sinh dục](#)

[chi phí chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

[thai 6 tuần tuổi phá được không](#)

Tiểu phẫu vá màng trinh chống chỉ dẫn cho một số trường hợp : người bị bệnh bị các bệnh huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, bệnh máu,...

2. Quy trình vá màng trinh

2.1. Các phương pháp vá trinh

Trước lúc nghiên cứu về phác đồ vá lại màng trinh, chúng ta hãy nghiên cứu về các cách vá trinh hiện nay. Các giải pháp vá màng trinh an toàn cũng như được sử dụng hay gặp thực tế hiện nay như : cách dán màng trinh; giải pháp khâu màng trinh; biện pháp xâm lấn tối thiểu.

- Giải pháp dán màng trinh là 1 phẫu thuật dễ thực hiện được chuyên gia dùng những mô của cơ thể để dán lại màng trinh. Sau 5-7 hôm chất kết dính sẽ tự động rơi ra cũng như không gây ra chi phối đến màng trinh từng được dán.
- Phương pháp khâu màng trinh gồm có : phương pháp khâu hấp thụ và khâu không hấp thụ. Khoảng thời gian thực hiện tầm 15-20 phút. Trong đó, bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành loại bỏ một số phần thừa của màng trinh do mắc rách, Tiếp đó khâu lại. Lúc màng trinh rách quá rộng, bác sĩ tách niêm mạc trước khi vá.
- Biện pháp xâm lấn ít nhất với việc lấy một số công nghệ cao vào trong thủ thuật. Ưu điểm của biện pháp này ưu việt hơn hẳn do không gây nên đau, không để lại sẹo, thời điểm phục hồi và thực hiện sớm, không gây ra biến chứng hoặc nhiễm trùng chỗ kín sau phẫu thuật.

Thời gian làm vá màng trinh khoảng tầm 15-20 phút

2.2. Phác đồ tiến hành

Bước một : kiểm tra sức khỏe phụ khoa

Bước thăm khám này giúp xác định chị em phụ nữ có mắc các bệnh phụ khoa không ? Nếu như chị em phụ nữ đang bị bệnh nhiễm trùng phụ khoa thì cần chữa trị đỡ hoàn toàn mới có thể tiến hành vá trinh.

Xét nghiệm sức khỏe vùng kín sẽ giúp cho bác sĩ chuyên khoa có khả năng định vị được đặc điểm và cấu trúc âm đạo của bệnh nhân để có thể làm tốt nhất quá trình vá màng trinh.

Bước 2 : tiến hành rửa ráy, sát trùng

Trước khi thực hiện vá trinh, bác sĩ chuyên khoa sẽ khiến rửa ráy sạch sẽ khu vực "cô bé", "cô bé" của người bị bệnh, sát trùng để loại bỏ toàn bộ vi khuẩn ra đỡ vùng kín, giúp cho giảm thiểu tối đa khả năng nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Bước 3 : gây ra tê cục bộ

Bác sĩ chuyên khoa sẽ gây nên tê cục bộ tại chỗ thực hiện phẫu thuật, giúp người bị bệnh không mắc đau lúc làm tiểu phẫu cũng như chuyên gia có thể an tâm tiến hành một biện pháp thuận tiện hơn.

Bước 4 : tiến hành vá trinh

Sau thuốc tê phát huy tác dụng, bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng giải pháp vá trinh phù hợp để kéo cùng với dán màng trinh từng bị rách liền lại đối với nhau mà không khiến ảnh hưởng tới một số bộ phận xung quanh.

Sau khi khôi phục lại màng trinh xong, bác sĩ sát khuẩn lại vết thương một lần nữa.

Bước 5 : chỉ định chăm sóc chỗ kín sau lúc thủ thuật

Sau lúc vá trinh xong, người bệnh sẽ nhất thiết dùng thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng chỗ bị thương, Đồng thời lưu ý vệ sinh khu vực kín cẩn thận tuân thủ theo đúng đòi hỏi dặn dò và chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ tiến hành vá màng trinh theo đúng phác đồ

3. Các lưu ý sau lúc vá lại màng trinh

Để giữ gìn việc thực hiện thủ thuật mang tới hiệu quả, việc chăm sóc hậu thủ thuật cũng cực kỳ cấp thiết. Bởi vậy, bệnh nhân cần phải tuân thủ các chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, rửa ráy vùng kín từ từ, không tụt rửa sâu đặng nhập ở trong, không sử dụng nhiều thuốc kháng sinh.

Ngoài ra, bổ sung toàn bộ một số chất dưỡng chất. Một số vận động mạnh như : đạp xe, hoặc kiểu chân hoặc ngồi xổm, đi giày dài gót... Nên được tránh hoặc hạn chế.

Trong tầm 2 tới 3 tháng sau lúc thực hiện thủ thuật vá màng trinh, nữ nên kiêng "âm trần" nhằm để màng trinh có khoảng thời gian liền đối với nhau. Việc đến gặp bác sĩ định kỳ nên theo lịch của chuyên gia để xét nghiệm hiệu quả.

Vá màng trinh là phẫu thuật tương đối dễ dàng nhưng mà để đảm bảo sức khỏe cũng như hạn chế tối đa biến chứng thì bạn cần phải chọn những bệnh viện đa khoa uy tín để làm.